



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่านน้อย อำเภอน่านน้อย จังหวัดน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๘๑๙๖

ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๓/๑๙

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่านน้อย และขอ  
อนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน่านน้อย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการประเมินคุณภาพและ  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent)  
โดยประเมินผ่านข้อคำถาม ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and  
Transparency Assessment : MOIT) มีประเด็นการประเมิน ๙ ตัวชี้วัด ๒๒ ข้อคำถาม ผ่านระบบ MITAS  
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System) นั้น ในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ  
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๒๐ หน่วยงานมี  
การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริต  
ศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่านน้อย จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ “การป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่านน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังและปรับฐาน  
ความคิดบุคลากรให้มีความตระหนักรู้และสามารถแยกแยะ เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์  
ส่วนรวมได้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม ในการปฏิบัติงาน นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดังนี้

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการฯ เมื่อได้รับอนุมัติฯ

๒. อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลน่านน้อย [www.nanoihospital.com](http://www.nanoihospital.com)

โดยมอบหมายให้นายบุญพล แสงแก้วสันติสุข เป็นผู้รับผิดชอบ

(นางนงษ์สุวรรณ กุลธิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย

- ทราบ แจ้งประชุม กกบ.
- เห็นชอบให้ดำเนินงานตามโครงการฯ
- อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.น่านน้อย

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย